

Số: /BQL-LĐ  
V/v giải quyết khó khăn  
trong tuyển dụng lao động

Hải Phòng, ngày tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Sougou Việt Nam

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) nhận được Văn bản số 01/2023/CVSG ngày 07/02/2023 của Công ty TNHH Sougou Việt Nam (Công ty), trong đó Công ty có nêu khó khăn về nhu cầu tuyển dụng lao động;

Đối với khó khăn về nhu cầu tuyển dụng lao động của Công ty, Ban Quản lý đề nghị:

Công ty lập kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với tính thời điểm về thị trường lao động trong năm. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Quản lý chưa nhận được thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của công ty, đề nghị công ty thông tin nhu cầu về tuyển dụng lao động theo đường link Ban Quản lý gửi định kỳ hàng tháng cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế để tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài phát thanh truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố, Đoàn thanh niên các quận, huyện, Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đa dạng hóa các phương pháp tuyển dụng, thông tin rõ về chế độ, lương thưởng, phụ cấp để thu hút người lao động đồng thời động viên, khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với công ty, đảm bảo ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

Đối với công tác đào tạo, tuyển dụng lao động, công ty liên hệ với các trường đại học, cao đẳng, Trường Trung cấp Khu kinh tế, Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm xúc tiến đầu tư và dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng để phối hợp thực hiện.

Cử cán bộ đầu mối thường trực về tuyển dụng, đào tạo lao động để trao đổi, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời khi người lao động liên hệ.

Liên hệ phòng Quản lý Lao động - Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng để được hỗ trợ, giải đáp (Bà Nguyễn Thị Hà Minh - Phó Trưởng phòng Quản lý Lao động, điện thoại: 0916.294.566).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trường trung cấp Khu kinh tế;
- Trung tâm dịch vụ việc làm - Sở LĐ, TB & XH;
- Trung tâm xúc tiến đầu tư và dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng;
- Lưu: VP, QLLĐ/BQL.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Phạm Minh Đức**